



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ มติชน
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๗

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา พลิกฟื้นนาร้างเป็นสวนปาล์มน้ำมันและนาข้าว

นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดเผยว่า จากสภาพพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่พบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่บางส่วนเป็นดินเปรี้ยว ต้องใช้วิธีพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มซึ่งเดิมเกษตรกรใช้ทำนา แต่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัดจนผลผลิตข้าวตกต่ำเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งร้าง ทั้งนี้ เดิมในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีพื้นที่นาร้างที่ทำการเกษตรไม่ได้ประมาณ 94,000 ไร่ กระจายอยู่ในทุกอำเภอ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 จึงจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันขึ้น โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่นาร้าง ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรต่อไปได้ สำหรับการดำเนินงานในส่วน ของสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ที่เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2554 ได้มีการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อ ปลูกปาล์มน้ำมันไปแล้วทั้งสิ้น 21,000 ไร่ และ ฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวอีก 30,000 กว่า ไร่ รวมพื้นที่นาร้างที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมา ทำการเกษตรได้ใหม่ประมาณ 50,000 กว่าไร่

“สำหรับความช่วยเหลือเกษตรกรใน พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยจะปรับพื้นที่แบบไถพรวนให้ 2 ครั้ง พร้อม กับสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงสภาพ ดินจำนวน 15 ลิตรต่อไร่ สนับสนุนพันธุ์ข้าว แจกปุ๋ย และอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรกลับมาพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง

ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก ครั้ง ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์ม น้ำมัน ได้ทำการขุดยกร่อง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ลุ่มจึงต้องขุดยกร่องเพื่อให้พน้ำ พร้อมกับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ให้คำแนะนำด้าน องค์ความรู้และแจกกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ เกษตรกรจำนวน 22 ต้น/ไร่ เพื่อสร้างโอกาสให้ เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการจัดการดินอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้ในปัจจุบันเกษตรกร ในจังหวัดสงขลา ที่เคยได้รับผลกระทบจากพื้นที่ นาร้าง สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินไปแล้วพื้นที่ กว่า 50,000 ไร่ ก่อเกิดรายได้ สร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นางศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย